
 
 
 

 
 

ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

          กัญชาและกระท่อม  

ประเด็นสำคํญ 
     1.ประกาศคุมช่อดอกกัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, ข่าวหุ้น , 
สยามรัฐ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, workpointtoday, topnews, thebangkokinsight, isranews, newtv, plewseengern, 
thereporter, thaipbs, nationtv, pptv, TNN) 
     - ราชกิจจานุเบกษา ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 กำหนดให้ “ช่อดอกกัญชา” 
เป็นสมุนไพรควบคุม ต้องขออนุญาตจำหน่าย ห้ามขายผ่านตู้-โฆษณา-เด็กต่ำกว่า 20 ปี รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษา มีผล
ตั้งแต ่24 พ.ย.65 เป็นต้นไป 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ผจก., ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, voicetv) 
     - นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. ระบุ ประกาศคุมช่อดอกกัญชาจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 24 พ.ย.นี้ 
เรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาอะไรแล้ว ส่วนร่าง พ.ร.บ.กัญชา เป็นเรื่องของการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของ
แต่ละคน หากร่างฯ ไม่ผ่านก็รอสมัยหน้าจะเสนอร่างฯ อีกครั้ง ส่วนกรณีศาลปกครองรับฟ้องเพิกถอนปลดกัญชาจากยาเสพ
ตดิ ต้องเตรียมข้อมูลไปตอบคำถามต่อศาล สธ.ก็สนับสนุนข้อมูลทางการแพทย์ 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน สยามรัฐ) 
     -นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ณ ปัจจุบัน ต้นกัญชา ราก ลำต้น เมล็ด ช่อ ดอก ไม่ถือว่าเป็นยาเสพติด
ประเภทท่ี 5 แต่ยังคงมีการนำพืชกัญชาไปดัดแปลง หรือแปรรูปเพื่อใช้ในทางที่ผิด ซึ่ง สธ. พบว่า ช่อ ดอก ยังคงเป็นอันตราย
อยู่ โดยสามารถนำมาสกัดเพื่อเสพ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ จึงเป็นที่มาในการนำกฎหมายแพทย์โบราณมาควบคุม และ
กำหนดให้กัญชาเป็นสมุนไพรควบคุม (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องสมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565) ซึ่งในบาง
ข้อกำหนดเป็นผลในทางบวก หากใครนำไป ศึกษา วิจัย ส่งออก ต้องขออนุญาตจากปลัด สธ. ในขณะเดียวกันก็มีการกำหนด
มาตรการ เช่น ห้ามจำหน่ายให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา หญิงตั้งครรภ์ เป็นต้น รวมถึงห้ามโฆษณา ห้ามจำหน่ายผ่านเครื่อง
จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ วัด สวนสาธารณะ หอพัก สนามกีฬา   อย่างไรก็ตาม ถ้ายังมีการฝ่าฝืนก็จะมีการตำหนิ ติเตียน หรือ
ห้ามปราม เพราะการดำเนินการบางอย่างมีข้อจำกัด เช่น โรงเรียน เพราะไม่สามารถนำเด็กเข้าเรือนจำได้ แต่ถ้าฝ่าฝืนหนักก็
ต้องมีบทลงโทษตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากยังมีช่องว่างเกิดขึ้นอีก ก็ต้องนำกฎหมายอื่น ๆ มาอุดช่องว่างไปก่อน ซึ่งแต่เดิม
ประกาศกระทรวงก็มีการควบคุมที่ดีอยู่แล้ว แต่เพื่อเป็นการเพิ่มความเข้มข้นในการควบคุม จึงจำเป็นต้องมีการประกาศฉบับนี้
ออกมาเพื่ออุดช่องว่างต่าง ๆ ให้ดียิ่งขึ้น จนกว่า ร่าง พรบ.กัญชา กัญชง จะผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งหาก
ผ่านการพิจารณาแล้ว จะสามารถควบคุมได้ครบทุกมิติ 
     2.กัญชาทางการแพทย์ 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ, กท.ธุรกิจ ,ประชาชาติธุรกิจ,กรม
ประชาสัมพันธ์, hfocus, thereporter acnews ,innnews, ch7 ,thailandplus news2live) 
      - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. พร้อมด้วย อธิบดีกรมการแพทย์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กฯ ผอ.สถาบันประสาท
วิทยา ผอ.สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผอ.สบยช. และ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ร่วมแถลงข่าวความก้าวหน้าในการใช้กัญชาทาง
การแพทย์  โดยสถาบันประสาทวิทยา วิจัยการรักษาโรคลมชักรักษายากในเด็ก  สถาบันมะเร็งแห่งชาติ วิจัยสารสกัดกัญชา
เพื่อรักษาโรคมะเร็งในหนูทดลอง   สถาบันโรคผิวหนัง กำลังวิจัยกัญชารักษาโรคผิว และค้นคว้าวิจัยสูตรเวชสำอางต้นแบบ
แล้ว 18 สูตรตำรับ สถานบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  เตรียมวิจัยนำสารสกัด CBD ชนิดหยอด
ใต้ลิ้น มาใช้ร่วมกับยาต้านอาการทางจิตในผู้ป่วยเสพติดเมทแอมเฟตามีนที่มีอาการทางจิตเวช นอกจากนี้ รพ.นพรัตนราชธานี 
ได้เปิดศูนย์ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์กัญชา สมารถวิเคราะห์ปริมาณสารสำคัญในน้ำมันกัญชา 11 ชนิด และ
ตรวจวิเคราะห์หาสารเทอร์ปีนส์ในน้ำมันกัญชา 28 ชนิด 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ ) 
     - เภสัชกร กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและแพทย์แผนไทย สสจ.กาญจนบุรี จัดทีมเชิงรุกลงพื้นที่เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง
กัญชาทางการแพทย์ การใช้อย่างปลอดภัย ข้อควรระวังและผลข้างเคียงจากการใช้ผิดวัตถุประสงค์ให้แก่กลุ่มนักเรียนและ
เยาวชนโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 
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     3.เสวนากัญชาเสรี  
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, ข่าวสด, voicetv) 
     - พรรคเพื่อไทยจัดงานเสวนา “กัญชาเสรี บาปใหญ่รัฐบาลประยุทธ์?” แสดงความเห็นเชิงลบเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ.กัญชาฯ 
ว่าใช้ทางการแพทย์เป็นเพียงข้ออ้าง สอดไส้ผลประโยชน์ เหมือนเปิดช่องให้กลุ่มทุน เอื้อผู้ประกอบการรายใหญ่ ไม่คำนึงถึง
ผลกระทบต่อเยาวชน จึงต้องทบทวนหาทางออก ต้องให้กัญชากลับไปเป็นยาเสพติดเหมือนเดิม 
     4.เข้มธุรกิจกัญชา 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ฐานเศรษฐกิจ) 
     - นายสุนทร สุนทรชาติ ผอ.สำนักอนามัย กทม. กล่าวถึง กรณีมีข้อกังวลการจำหน่ายกัญชาในลักษณะไม่เหมาะสมย่าน
ถนนข้าวสารและสุขุมวิท มีการเชิญผู้แทนกรมการแพทย์แผนไทยฯ เพื่อช้ีแจงข้อกฎหมายและแนวทางบังคับใช้ตาม พ.ร.บ.
คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2552 และประกาศ สธ.เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ.2565 
และได้ร่วมกับหน่วยงานเกี่ยวข้อง ตำรวจในท้องที่ เข้าไปตรวจสอบเข้มการจำหน่ายกัญชาในลักษณะไม่เหมาะสม ประสาน
จัดทำแผนตรวจผู้ประกอบการร้านค้า หรือบริเวณที่อาจมีผู้เสพหรือสูบในท่ีไม่เหมาะสมจนก่อเหตุรำคาญในพื้นที่ 
พ.ร.บ.พืชกระท่อม 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์(มติชน สยามรัฐ) 
    -  นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวถึงการดำเนินการขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยา อาหาร และ
เครื่องสำอางที่ผลิตจากพืชกระท่อม ว่า สืบเนื่องจากการออก พรบ.พืชกระท่อม 2565 ในการนำพืชกระท่อมไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด จึงต้องมีการปรับกฎหมายเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้ โดย
สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและจัดทำข้อมูลสารไมทราจีนีนที่เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์จาก
พืชกระท่อม โดยใช้สัตว์ทดลองที่ได้รับสารสกัดจากพืชกระท่อมในขนาดที่ต่างกัน ซึ่งจะใช้เวลาดำเนินการโดยประมาณ 3 
เดือน หลังจากนั้น อย. จะนำข้อมูลที่ได้ไปพิจารณาเพื่อทบทวนความเหมาะสมของการกำหนดปริมาณสารไมทราจีนีนใน
ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ผู้ประกอบการ ประชาชน สามารถสร้างผลิตภัณฑ์จากพืชกระท่อมได้ถูกต้อง ตรงตามหลักเกณฑ์ 
      นายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รมว.ยุติธรรม กล่าวเว่า ใบกระท่อม 1 ใบ มีการวิจัยพบว่ามีสารไมทราจีนีนท่ี 1.2-1.6 มิลลิกรัม 
โดยปัจจุบันได้มีการกำหนดปริมาณสารไมทราจีนีนในผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพียงแค่ 0.2 มิลลิกรัม ซึ่ง
ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์อื่นได้ ตนจึงฝาก สธ. หาแนวทางที่จะสามารถผลักดันให้การกำหนดสารไมทราจีนีนในผลิตภัณฑ์
นั้น มีปริมาณอย่างน้อย 1 มิลลิกรัม เพื่อให้ผู้ประกอบการ และ ชาวบ้าน สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้มากข้ึน 

 

          โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

ประเด็นสำคัญ 
    1.ติดโควิดเสียชีวิต 

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน , เพจสรยุทธ สุทัศนจินดา กรรมกรข่าว)  
    -มูลนิธิร่วมกตัญญู ได้ส่งทีมปฏิบัติการเฉพาะทาง ไปช่วยเก็บร่างผู้เสียชีวิต ในคอนโดฯ แห่งหนึ่งภายในซอยลาดพร้าว 101  
เบื้องต้นผู้เสียชีวิต เป็นชาย อายุ 38 ปี ติดโควิดตั้งแต่วันอาทิตย์จากบริษัทแห่งหนึ่ง ซึ่งมีพนักงานติดโควิดประมาณ 5 -8 คน 
ทางบริษัทได้ทำการให้พนักงาน work from home และ มีประชุมออนไลน์กันทุกวัน แต่ผู้ตายขาดการประชุมมา 2 วันแล้ว 
เพื่อนจึงได้เดินทางมาที่ท่ีพัก ก่อนพบเสียชีวิตจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ 
    2.โควิดทำคนทั่วโลกพลาดโอกาสรักษามะเร็ง 

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ประชาติธุรกิจ 
    -เพจนพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ รพ.วิชัยยุทธ โพสต์ ผลกระทบช่วงโรคโควิดแพร่ระบาด คนกลัวไม่กล้าออกนอกบ้าน ไม่มาตรวจ
ร่างกายประจำปี ทำให้หลายคนพลาดโอกาส ตรวจพบมะเร็งระยะต้น มาพบอีกครั้งเป็นมะเร็งระยะสุดท้าย สายเกินไป  
ช่วยไม่ทัน ท่ัวโลกประสบปัญหาเดียวกันช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด คนเสียชีวิตจากมะเร็งเพิ่มขึ้นมากเพราะได้รับการ
วินิจฉัยช้าไป 
    3. งานวิจัยการติดเชื้อไวรัส 

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Facebook 
    -เพจ ดร.อนันต์ จงแก้ววัฒนา โพสต์ ไวรัสที่ติดง่ายอย่างโอมิครอน หรือ เดลต้า จริงๆแล้วไม่ได้ติดง่ายเพราะอยู่ในอากาศ 
หรือพื้นผิวได้นานกว่าไวรัสสายพันธุ์เก่า ข้อมูลจากห้องปฏิบัติการของ NIH ในสหรัฐอเมริกา พบไวรัสกลุ่มโอมิครอนมีความ
คงทนในสภาวะแวดล้อมภายนอกร่างกายคนติดเช้ือที่น้อยกว่าสายพันธุ์ดั้งเดิมมากที่สุด เมื่อเทียบกับไวรัสรุ่นก่อนๆ ดังนั้น
สาเหตุที่ติดไวรัสชนิดนี้ได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดิมมาก น่าจะเป็นเพราะไวรัสปรับตัวให้จับเซลล์ ในร่างกายเราดีขึ้น และ หนี
ภูมิคุ้มกันท่ีอยู่ในตำแหน่งสำคัญ เช่น ในจมูกของเราได้ดีขึ้นมากกว่า 
    4.จีนติดเชื้อมากขึ้น 

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์ มติชน ผู้จัดการ ข่าวสด mcot thestandard) 
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    -หน่วยงานสาธารณสุขของจีนยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มอีกมากกว่า 31,000 คน มากที่สุดนับตั้งแต่การแพร่ระบาดครั้ง
ใหญ่ เมื่อต้นปี 2563  ขณะเดียวกัน เอ็นเอชซี ยืนยันผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 เพิ่มอีกรายหนึ่ง นับเป็นผู้เสียชีวิตรายที่ 4  

          ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ  

เพ่ิมค่าตอบแทนบุคลากร สธ. 
    สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ผู้จัดการ, มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ฐานเศรษฐกิจ, ไทยโพสต์, บ้านเมือง, ผู้จัดการ, สยามรัฐ,  
แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยรัฐ, ประชาชาติธุรกิจ, thereporters, newtv, thejournalistclub, thebangkokinsight, pptv, 
news1live, plewseengern, INN, workpointtoday, ch7, topnews, hfocus, thailandplus) 

 -นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. กล่าวถึง การประชุมเรื่องการปรับเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข
ทุกวิชาชีพ ตามที่ ปลัด สธ. เสนอเรื่องมา โดยงบบริหารจัดการในกระทรวง อย่างเช่น เงินบำรุง จึงสั่งการให้ลุยได้เต็มสูบ 
เพราะเป็นประโยชน์ ทั้งนี ้การเพิ่มค่าตอบแทนนี้ ไม่ใช่ของขวัญปีใหม่ แต่คือการตอบแทนความทุ่มเท เสียสละของบุคลากร  
    - นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัด สธ. ประชุมคณะกรรมการค่าตอบแทนฯ พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การจ่ายฉบับท่ี 5 
หลังไม่ได้ปรับค่าตอบแทนมากว่า 10 ปี เพิ่มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (OT) ผลัดบ่าย/ดึก ทุกวิชาชีพร้อยละ 8 และ
ค่าตอบแทนปฏิบัติงานปกติเฉพาะผลัดบ่าย/ดึก เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ช้ีภาพรวมไม่กระทบต่อการเงินการคลัง จะทำความตกลง
กับกระทรวงการคลังก่อนพิจารณาออกประกาศต่อไป   
      สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ Facebook 

  -เพจ นพ.สมิทธิ์ ศรีสนธิ์ แชร์โพสต์ เพจNurse Connect กรณี หน่วยงานภายใน สธ. กดดันผ่านสื่อสังคม ในที่สุด 
รมว.สธ. และผู้บริหารสธ. เล็งเห็นความสำคัญการเพิ่มค่าตอบแทนให้กับบุคลากร สธ. หลังไม่มีการปรับมากว่า 10 ปี ทั้งนี้  
ต้องหาคำตอบว่าการปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้ เป็นการตอบแทนความเสียสละอย่างจริงใจ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจ หรือเป็น
เพียงนโยบายเรียกคะแนนเสียงก่อนการเลือกตั้ง 

  -เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ กรณีการปรับเพิ่มค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุข พร้อมระบุสะดุดที่ใช้จากเงินบำรุง 
นี่แหละคนเราบริหารง่ายดีนะยามใกล้เลือกตั้ง ภาระยาวๆ 8% เป็นโจทย์ของรัฐบาลหน้า ค่อยว่ากัน 

 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากล 
    สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (chiangmainews) 
     - ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายและประกาศใช้มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับมาตรฐานสากล (Global Standards for Health Promoting School : GSHPS) โดย สธ.ร่วมกับ 6 ภาคีเครือข่าย 
ยกระดับโรงเรียนทั่วประเทศสู่โรงเรยีนส่งเสริมสุขภาพระดบัมาตรฐานสากล เน้นให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ 
มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีพึงประสงค์ และสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ป้องกัน และลดโรคที่ป้องกันได้ 

 

การประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ) 
     - นพ.โสภณ เมฆธน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์
ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค ศ.เกียรติคุณ นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มีมติเสนอรัฐบาล
ผลักดันไทยร่วมภาคีขจัดการคา้ผลติภณัฑย์าสูบผิดกฎหมาย แก้ปัญหาบุหรี่เถื่อนลักลอบนำเข้ามาขายในประเทศ ลดค่าใช้จ่าย
รัฐในการรักษาพยาบาล ประชาชนสุขภาพดีขึ้น 

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริการพยาบาล 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (thaigov, thailandplus, hfocus) 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านบริการพยาบาล เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการ
พยาบาลให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการบริการพยาบาลระดับประเทศและนโยบายกระทรวงสาธารณสุข สร้างความ
เข้มแข็งเครือข่ายบริการพยาบาล เพิ่มคุณภาพ เพิ่มการเข้าถึงบริการพยาบาล เพื่อเป้าหมายประชาชนแข็งแรง เศรษฐกิจไทย
เข้มแข็ง ประเทศไทยแข็งแรง 

 

เทคโนโลยีดิจิทัลจัดระบบสารสนเทศข้อมูลสุขภาพ 
     สื่อนำเสนอ : นสพ.(สยามรัฐ) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ผจก., ไทยโพสต์, plewseengern, 
thailandplus, thaigov) 
     - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เปิดการประชุมระดับชาติด้านเวชสารสนเทศครั้งที่ 11 และการประชุมวิชาการ
สมาคมเวชสารสนเทศไทย ครั้งที่ 31 ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลจัดระบบฐานข้อมูลสุขภาพให้มีความปลอดภัย และมี
คุณภาพ นำมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการจัดการด้านสุขภาพประชาชนในอนาคต 
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ความสำเร็จในการประชุม APEC 2022 
     สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, มติชน, thailandplus, thaigov) 
     - นพ.ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนรองปลัด สธ. เผยความสำเร็จด้านการแพทย์และสาธารณสุข ในการประชุม
สัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค APEC 2022 ที่ผ่านมา เน้นความปลอดภัยสูงสุดตามหลักวิชาการ ทั้งป้องกันโรค ส่ งเสริม
สุขภาพ ดูแลสุขภาพจิต รักษาและส่งต่อ ภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ให้บริการผู้เข้าร่วมงานและเจ้าหน้าท่ีทั้งชาวไทย
และต่างชาติ จำนวนกว่า 500 ราย 

 

MOU ร่วมผลักดันต่อสู้โรคเบาหวาน 
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thereporters) 
     - กรมการแพทย์ ร่วมกับ ฯพณฯ นาย ยอน ธอร์กอร์ด เอกอัครราชทูตเดนมาร์ก ประจำประเทศไทย ร่วมกับ นายเอ็นริโก้ 
คานัล บรูแลนด์ รองประธานและผู้จัดการทั่วไป บริษัท โนโว นอร์ดิสค์ ฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด จับมือผลักดันต่อสู้
โรคเบาหวาน โดยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เกี่ยวกับโครงการ Affordability Project โดยวัตถุประสงค์คือ
การสร้างความตระหนักรู้ เกี่ยวกับโรคเบาหวานให้มีมากขึ้น และสนับสนุนการรักษาโรคเบาหวานในประเทศไทย ได้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยปัจจุบันพบว่าผู้ป่วยเบาหวานท่ัวโลก มีจำนวนมากถึง 537 ล้านคน รวมถึงมีการคาดการณ์ว่าภายในปี 
2045 ผู้คนจำนวนไม่น้อยกว่า 700 ล้านคน 

 

โรคไข้เลือดออก 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ข่าวสด, กรุงเทพธุรกิจ) 
     - นพ.ทวีชัย วิษณุโยธิน ผอ.สคร.ที่ 9 จ.นครราชสีมา เปิดเผยถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ดูแลว่า เขตสุขภาพที่ 
9 ซึ่งดูแล 4 จังหวัดอีสานล่าง พบผู้ป่วยสะสมแล้ว 1,600 ราย เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด พบว่า จ.นครราชสีมา มีผู้ป่วย 638 
ราย, จ.สุรินทร์ มีผู้ป่วย 618 ราย, จ.ชัยภูมิ มีผู้ป่วย 253 ราย และ จ.บุรีรัมย์ มีผู้ป่วย 91 ราย โดยกลุ่มอายุที่ป่วยมากท่ีสุด จะ
เป็นกลุ่มเด็กนักเรียน และมีแนวโน้มป่วยเพิ่มมากขึ้น ขอให้ประชาชนสังเกต ถ้ามีอาการซึมลง เบื่ออาหาร เพลีย ปวดท้อง 
อาเจียน กระสับกระส่ายมือเท้าเยน็ ปัสสาวะน้อยลง ไม่ควรซื้อยาลดไข้ในกลุม่แอสไพรินและไอบูโพรเฟนมารับประทาน ขอให้
รีบพาไปพบแพทย์ให้ตรวจรักษาทันที เพื่อป้องกันการเสียชีวิต 

 

รพ.มะเร็งญี่ปุ่นเลือกไทยศูนย์กลางวิจัยยา 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ สยามรับ ข่าวสด mcot innnews) 
     -น.ส.ไตรศลุี ไตรสรณกลุ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหวา่งดำเนินความ
ร่วมมือกับโรงพยาบาลศูนย์มะเร็งแห่งชาติ หรือ NCCH  (โรงพยาบาลโรคมะเร็งระดับโลกภายใต้สถาบันมะเร็งแห่งชาติญี่ปุ่น) 
เพื่อดำเนิน 2 โครงการวิจยัด้านมะเร็งในประเทศไทย ได้แก ่ 1.Asian Cancer Trials Network หรอื ATLAS เป็นโครงการ
พัฒนายาและเวชศาสตร์จีโนม 2.โครงการ Decentralized Clinical Trials หรือ DCT ซึ่งศึกษาวิจัยการรักษาผู้ป่วยมะเร็ง
ผ่านระบบ Telemedicine โดย NCCH ไดเ้ลือกให้ประเทศไทยเปน็ศูนย์กลางของการดำเนินการวิจยั และประเทศไทยจะเป็น
ฐานการผลิตยารักษามะเร็งท่ีได้จากการวิจัย เพื่อกระจายไปยังประเทศต่างๆในเอเชียต่อไป ปัจจบุัน NCCH ได้ตั้งศูนย์
ประสานงานเพื่อขับเคลื่อนทั้ง 2 โครงการที่กรุงเทพฯ แล้ว และเมื่อต้นเดือน พ.ย.ท่ีผ่านมา ผู้บริหารของ NCCH ได้เดินทางมา
ที่กรุงเทพฯ เพื่อหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สธ. และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ขอรับ
การสนับสนุนจากระดับนโยบาย โดยรมว.สธ.มอบหมายให้อธิบดีกรมการแพทย์ ซึ่งดูแลสถาบนัมะเร็งแห่งชาติ เป็นผู้
ประสานงานร่วมกับทุกฝา่ยที่เกี่ยวข้องของฝ่ายไทยและ NCCH ต่อไป  

 

แก้ปัญหายาเสพติด 
     สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์ เดลินิวส์ แนวหน้า)  เว็บไซต์(มติชน แนวหน้า ผู้จัดการ ไทยรัฐ ข่าวสด พิมพ์ไทย 
บ้านเมือง สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ mcot innnews) 
     -  พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโ์อชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานพิธีเปดิปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน โดยนายกฯกล่าวว่า
รัฐบาลได้กำหนดให้ยาเสพตดิเป็นวาระแห่งชาติ สิ่งแรกเป็นการปรบัปรุงกฎหมายกฎระเบียบต่างๆ ที่อาจเกี่ยวข้องในหลาย
กฎหมายด้วยกัน ส่งผลดีในทางปฏิบัติ สร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหนา้ที่ในการทำงาน โดยเฉพาะด้านการปราบปราม การจับกมุ 
ติดตามขยายผลสู่นายทุนและผูเ้กีย่วข้องได้จำนวนมาก วันน้ีสามารถอายัดทรัพย์สินได้มากถึง 11,000 ล้านบาท ซึ่งเราต้อง
แก้ปัญหาทั้งภายในประเทศและปญัหาระหว่างประเทศตามแนวชายแดน และขอเน้นย้ำในเรื่องของการดูแลควบคุมสารตั้งตน้ 
ที่ใช้ไม่ถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด เพราะเป็นอันตรายและเป็นตน้ตอการนำไปสู่การผลิตยาเสพตดิ 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน สยามรัฐ กรมประชาสัมพันธ์ mcot innnews) 
     -  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม บอรด์ ป.ป.ส. ครั้งท่ี 4/2565 ที่ประชุมได้มีการ
นำเสนอถึงความคืบหน้าการบำบดัรักษาฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพตดิ ซึ่งกระทรวงยุติธรรม สำนักงาน ป.ป.ส กระทรวงสาธารณสขุ 
และศาลยุติธรรม ได้มีการออกกฎหมายแล้วจำนวน 32 ฉบับ เพื่อรองรับการบำบัดรักษาตามประมวลกฎหมายยาเสพตดิให้มี
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ประเด็นข่าว หมายเหตุ 

ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนี ้ สธ.ยังได้มีการจัดตั้งสถานท่ีเพือ่รองรับการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เช่น 
สถานพยาบาลยาเสพติด 1,079 แห่ง สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 61 แห่ง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม 397 แห่ง 
นอกจากน้ี บอร์ด ป.ป.ส. เห็นชอบให้มีการทำลายยาเสพตดิของกลาง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยให้คณะทำงานทำลายยา
เสพติดของกลาง รับของกลางท่ีผ่านการตรวจพิสูจน์แล้วจากศูนย์พสิูจน์หลักฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงาน 
ป.ป.ส. ไปดำเนินการเผาทำลายของกลางทันท ี 
ข่าวปลอม 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยนิวส์) 
     -ตามที่มีการเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่องติดแอร์ทีต่ำแหน่งหัวเตยีงนอน จะทำให้เกิดเชื้อราในสมอง ทางศูนย์ต่อต้านข่าว
ปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ พบว่าประเด็นดงักล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ
และช้ีแจงว่าตำแหน่งในการติดตั้งแอร์ ไม่มผีลต่อการเกิดเช้ือราในสมอง หรือเนื้องอกในสมอง ซึ่งการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับ
เชื้อรานั้นมีหลากหลายชนิดในสมอง มักเกิดจากการสมัผสัโดยตรง เช่น อุบัติเหตุทางศีรษะ มีเศษดิน เศษพืช หรือน้ำในคลอง 
ปะปนเข้าไปตามบาดแผล เข้าไปในระบบประสาทส่วนกลาง หรือมีการตดิเช้ือราในบรเิวณฐานกะโหลกศีรษะ โดยเฉพาะใน
โพรงไซนสั ซึ่งมักพบในผู้ที่เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังจากเชื้อรา  
    สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ) 
     -จากกรณีคลิปวิดโีอที่ได้มีการพูดถึงสรรพคณุของสมุนไพรจมูกปลาหลดว่า สามารถนำมาต้มดืม่เพื่อรักษาโรคมะเร็งนั้น 
ทางสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ไดต้รวจสอบข้อมูลและชีแ้จงว่าจมูกปลาหลดไมส่ามารถรักษาโรคมะเร็งได้ แม้วา่จะ
มีการพบงานวิจัย แต่งานวิจัยที่พบเป็นเพียงการศึกษาคณุสมบัติการต้านการอักเสบในสัตว์ทดลองซึ่งยังไม่มีข้อมลูเพียงพอ  

 

อนามัยโลกและซีดีซี แถลงเตือนโรคหัดอาจระบาดใหญ่ทั่วโลก 
     สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ กรุงเทพธุรกิจ) 
     -องค์การอนามัยโลก(WHOX และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ(CDC)แถลงว่ามภีัยคุกคามใกล้ตัวจากโรคหดั ที่กำลัง
ระบาดในหลายภูมิภาคทั่วโลก เนือ่งจากการระบาดใหญ่ของไวรสัโควิด-19 ก่อให้เกิดวัคซีนอย่างครอบคลุมลดลงอย่างต่อเนื่อง 
และการเฝ้าระวังโรคก็ลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม จำเป็นต้องฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมร้อยละ 95 เพื่อป้องกันการระบาดใน
หมู่ประชาชน   WHO และ CDC ระบุในรายงานร่วมว่า ในช่วงปี 2564 สถิติสูงสดุของเด็กเกือบ 40 ล้านคน ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคหัด เนื่องจากอุปสรรคจากการระบาดของไวรสัโควิด 

 

 


